

Thế Vận Hội Paris 2024

Thế giới vận động hội là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Thế vận hội gồm Thế vận hội Mùa hè và Thế vận hội Mùa đông được tổ chức xen kẽ nhau 2 năm/lần (vào các năm chẵn). Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại

Thế vận hội có nguồn từ các cuộc thi đấu trong đại hội Thể thao Olympic tại bán đảo Peloponnaise ở Hy Lạp, cứ 4 năm một lần tại đền thờ thần Zeus ở thành phố Olympia. từ năm 776 TCN. Trong thời gian thi đấu, các thí sinh không được mang vũ khí vào đấu trường hay đánh nhau. Người chiến thắng đầu tiên trong Đại hội Olympic là Koroibos. Hoàng đế La Mã là Theodore I cấm đoán vào năm 394.

Thế vận hội hiện đại được Nam tước người Pháp Pierre de Coubertin tổ chức lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 19. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã trở thành cơ quan chủ quản của Phong trào Olympic, với Hiến chương Olympic xác định cấu trúc và cơ quan có thẩm quyền của nó.

Thế vận hội bị đình chỉ hoàn toàn vào năm 1889. Nhưng sau đó Coubertin đã thành công trong nỗ lực tổ chức thế vận hội một cách đàng hoàng vì quan niệm của ông về Đại hội thể thao mang tính quốc tế hơn là mang tính dân tộc.

Mặc dù lúc bắt đầu công việc, ông quan tâm đến thể thao như một cách để nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội Pháp, nhưng cuối cùng ông đã hình dung chúng như một công cụ để chiến thắng các cuộc xung đột giữa các quốc gia.

Coubertin bắt đầu phát triển những ý tưởng của mình cho một cuộc thi đấu thể thao quốc tế trong những năm 1880. Năm 1894 ông mời đại diện thể thao các nước đến Paris để thảo luận về thể thao không chuyên tại một đại hội thể thao quốc tế. Hội nghị có 78 đại biểu đến từ 9 quốc gia. Tại hội nghị, Coubertin đã dùng nghệ thuật và âm nhạc cổ điển để tạo ảnh hưởng với các đại biểu. Ông làm họ ngạc nhiên với đề xuất làm sống lại thế vận hội Olympic của thời xưa và họ đã đồng ý ủng hộ.

Coubertin muốn Đại hội Olympic hiện đại làm nổi bật các môn thể thao của thời xưa và hiện đại. Chẳng hạn như môn ném đĩa là biểu tượng cho sự tiếp nối của quá khứ vì người Hy Lạp cổ đại đã từng luyện tập thể thao.

Ngược lại, môn đua xe đạp là môn thể thao xuất hiện gần hơn nên đại diện cho thời hiện đại. Môn chạy marathon là để tưởng niệm một người lính Hy Lạp đã chạy bộ một mạch từ một thị trấn của Marathon đến Athènes để báo tin quân Hy Lạp đã chiến thắng quân xâm lược Ba Tư, môn chạy này có khoảng cách ngắn hơn khoảng cách marathon thực sự là 42.2 km (chặng đua dài nhất của Olympic cổ đại là khoảng 1000 m).

Sự bất ổn trong chính phủ Hy Lạp đe dọa sự chuẩn bị cho thế vận hội năm 1896, nhưng Coubertin đã đến Athens và tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của hoàng gia Hy Lạp trong việc tổ chức thế vận hội.

Lá cờ 5 vòng tròn là cờ chính thức của Olympic tượng trưng cho 5 châu : màu vàng châu Á, màu xanh lục châu Âu, màu đen châu Phi, màu xanh lam châu Đại Dương, màu đỏ châu Mỹ. 5 màu vòng tròn đan vào nhau trên nền màu trắng như sự bình đẳng, tinh thần đoàn kết giữa các nước, các châu hay chính ý nghĩa của Olympic.

Sau những năm tổ chức 2016 ở Rio de Janeiro 2020 ở Tokyo, năm 2024, lần thứ 3, Pháp được chỉ định tổ chức Olympic mùa hè lần thứ 33 và cũng là lần thứ 3 Paris tổ chức Olympic mùa hè. Cũng trong năm này, Thế vận hội Trẻ Mùa đông lần thứ tư tổ chức tại Gangwon, Hàn Quốc.

Công việc tổ chức thế vận hội được chuẩn bị từ lâu do Tony Estanguet làm chủ tịch ở Paris và các tỉnh lớn ở bên Pháp như xây dựng làng thế vận hội ở Paris làm chỗ cư trú cho các lực sĩ, chuẩn bị các sân vận động theo bộ môn olympic ở Nantes (đá banh), Lyon (handball), Chateauroux (bắn cung)..thanh lọc sông Seine (bơi lội) tốn kém công quỹ hơn cả triệu euros mà bà thị trưởng Paris A. Hidalgo đã ra bơi để chứng tỏ kết quả công việc.

Theo thông lệ, người Pháp phải đi rước lửa thiêng từ đền thờ thần Zeus để truyền lửa trong suốt thời đại hội Olympic. Một thuyền buồm cỡ vỏ sắt nổi tiếng có 3 cột buồm là chiếc Belem đi từ cảng Marseille sang Hy Lạp để rước lửa Olympic. Khi lửa này trở về Pháp thì có hàng trăm nhân vật có tiếng tăm như nghệ sĩ, lực sĩ, quán quân thể thao... tiếp nối việc truyền lửa ở các chặng đường qua nhiều thành phố cho đến Paris.

Để bảo đảm tình trạng an ninh của dân chúng sau những biến cố sát nhân khủng bố, nhà nước đã huy động 45.000 nhân viên an ninh trong đó có 2.000 cảnh sát nước ngoài, 10000 binh lính để tuần tra liên tục. 44000 hàng rào sắt dựng ra dọc bờ sông Seine được khoanh vùng của lễ khai mạc, người dân phải có mã QR để vào một số khu vực nhất định. Việc này làm tổn thất lớn cho các nhà doanh nghiệp quanh khu vực và gây khó khăn cho dân cư.

Chi phí dự trù cho Thế vận hội này vào khoảng 9 tỉ Euro mà phần lớn do công quỹ đài thọ có nghĩa là do tiền thuế của dân chúng đóng.

Thế vận hội 2024 là kỳ đầu tiên đạt được sự bình đẳng nam nữ về số lượng, với sự tham dự của 10.700 vận động viên, đại diện cho 206 đoàn tranh tài ở 32 môn thi đấu, với 329 nội dung Có 2 nhà thi đấu mới và được xây dựng là 1 trung tâm thể thao dưới nước, 1 nhà thi đấu cầu lông và thể dục nhịp điệu.

Lễ khai mạc Thế vận hội 2024 vào 19h30 ngày 27 tháng 7 đã bắt đầu bằng màn rước lửa từ sân vận động Stade de France đi qua các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Paris để đến Quảng trường Trocadéro, nơi Tổng thống Emmanuel Macron cùng hơn 160 nguyên thủ quốc gia và quan chức đến từ nhiều nước trên thế giới có mặt để chứng kiến lễ khai mạc, trong đó có Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Vua Tây Ban Nha Felipe VI, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa, Tổng thống Argentina Javier Milei, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden...

Mặc dù trời mưa, nhưng khoảng 300.000 khán giả, đã tham dự buổi lễ ở hai bên bờ sông và hơn 1,5 tỷ khán giả trên thế giới đã được chiêm ngưỡng màn diễn hành của các vận động viên, nhiều màn trình diễn của các nghệ sĩ, của thế vận hội đầu tiên được tổ chức ngoài trời, trên sông Seine. Khoảng 100 chiếc thuyền lớn, nhỏ chở thành viên của các đoàn thể thao diễn hành trên đoạn sông dài 6km chảy qua trung tâm thủ đô Paris. Buổi lễ kéo dài khoảng 4 giờ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã đến tham dự. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 16 vận động viên - Nguyễn Thị Thật (Xe

đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Võ Thị Mỹ Tiên, Võ Thị Kim Ánh (Boxing), Hà Thị Linh, Trịnh Văn Vinh (Cử tạ), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (Cầu lông), Nguyễn Thị Hương (Canoe), Phạm Thị Huệ (Rowing), Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung), Hoàng Thị Tình (Judo), Trần Thị Nhi Yến (Điền kinh). Hai vận động viên Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp) vinh dự nhận nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ Khai mạc.

Điểm kết thúc của đoàn diễn hành là Quảng trường Trocadéro, đối diện với Tháp Eiffel, nơi diễn ra các nghi lễ chính thức.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cùng Tổng thống Macron đã tuyên bố khai mạc Olympic Paris 2024, Thế vận hội mùa Hè lần thứ 33.

Hai lực sĩ 3 lần đoạt giải vô địch Olympic là bà Perec và Tony Parker được đề cử châm ngọn lửa Olympic được duy trì đến khi bế mạc vào 11 tháng 8.

Lễ Khai mạc chấm dứt khi ngọn lửa Olympic cùng quả khinh khí cầu bay lên từ Vườn Tuleries, với bài hát “Hymne à l'amour” (Ca ngợi tình yêu) qua giọng ca của Céline Dion.

Hai sự kiện được dân chúng ngợi ca là lần đầu tiên có trình diễn một kỳ mã người máy được kéo trên sông Seine và ngọn lửa Olympic duy trì trên khinh khí cầu. Cả hai vật này đều được sáng tạo từ thành phố Nantes.

Nguyễn Hoạt

www.vietnamvanhien.org

